
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชมุ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2 นายสมาน  หงษ์ค าดี รองประธานสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

3 นายเสาร์  เตห้นองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร์   เตห้นองเป็ด 

4 นายประดิษฐ ์ ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5 นายประมงค์  สีพลเล่ห ์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค์  สีพลเลห่ ์

6 นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7 นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

8 นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

9 นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

10 นายเตรยีม  แสนประกอบ สมาชิกสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

11 นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

 -   
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสติ  บุญเสนา 

2 นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3 นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4 นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา ม.8 สนั่น  ห่อยไธสง 

5 นายแสงเดือน  ชัยแสง ผญบ.โนนศรีทอง ม.5 แสงเดือน  ชัยแสง 

6 นางบุญเยีย่ม  พลพวก ผญบ.หนองเป็ด ม.1 บุญเยี่ยม  พลพวก 

7 นายประยุธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสง่า ม.4 ประยุธ  กันโยทา 

8 นายพัฒนา กองเกิด ผญบ.ห้วยเชอืก ม.9 พัฒนา กองเกิด 

9 นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.ห้วยข่าเฒ่า ม.2 บุญเลิศ  กันโยทา 

10 นายชายทิพย ์ หอมวงษ์ รอง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด ชายทิพย์  หอมวงษ ์

11 นายเกรียงศักดิ์  กองเงินนอก ผอ.รพ.สต.โนนศรีสง่า เกรียงศักดิ์  กองเงินนอก 

12 นายประพันธ ์ ปาทา ก านันต าบลท่าใหญ่ ประพันธ์  ปาทา 

13 นายนฤพล  โพธิ์พันธ ์ ครู รร.บ้านหนองเป็ดฯ นฤพล  โพธิ์พันธ ์

14 นายทรงศักดิ์  ก าลังมาก ผรส.บ้านห้วยโกเตี้ย ม.11 ทรงศักดิ์  ก าลังมาก 

15 นายทองสุข  สีดาบุญมา ผญบ.ภูนกเขียน ม.7 ทองสุข  สีดาบุญมา 

16 นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด อบต. ชาลิสา  บุญเสนา 

17 นางสาวศิริพร  สมบัติหลา้ ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ ศริิพร  สมบัติหล้า 

18 นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

19 จา่สิบตรีตุลา  ผูน้วนงาม เจ้าพนักงานป้องกันฯ จสต.ตุลา  ผูน้วนงาม 

20 นายพาย ุ ต่อโชติ ผูช่้วยนักวิเคราะห์ฯ พายุ  ต่อโชติ 

มีผูเ้ข้าประชุม จ านวน 11 ทา่น และผูเ้ข้าร่วมประชุม จ านวน 20 ท่าน 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสันต์ นาสมพงษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม จ านวน 11 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม    

จึงขอเชิญ นายสมใจ ดาหนองเป็ด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จุดธูป เทียน เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตามระเบียบ

วาระอีกต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ - เรื่องการขอน้ าอุปโภคบริโภคให้มารับเอกสารที่ อบต. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

เดียวกัน 

 - เชญิร่วมงานฌาปนกิจแม่ตุม้ จันทะโสม เวลาบ่ายโมง 

นายก อบต. - เรือ่งบุญบั้งไฟ จัดกิจกรรมวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2567 

 -  การขับเคลื่อนโครงการท่าใหญ่ผาสุก การพัฒนาต าบลท่าใหญ่ในห้วงเดือน

พฤษภาคมถึงมิถุนายน 

 -  การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย วาตภัย ม.6 และ ม.8 ส่วนการส ารวจผู้

ยากไร้ ผูม้ีปัญหาความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตอ่ไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุม 

หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมครั้งที่

แล้ว ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 11 ท่าน 

ระเบียบวาระที ่ 3 เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

   4.1 เรี่องพิจารณาจา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประธานสภาฯ    เชญินายกช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต. ชีแ้จงรายละเอียด 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่6/2567 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   7 พฤษภาคม 2567 

เรื่อง ขออนุมัติการพิจารณาการจา่ยเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

ด้วยคณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อขออนุมัติการพิจารณาการจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 7 โครงการ มีรายละเอียดดังนี ้ 

1. โครงการติดตัง้ไฟส่องสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ภายในต าบลท่าใหญ่ จ านวน 

25 จุด ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 450,000.- บาท   

ปริมาณงาน เสาไฟ ความสูง 6 เมตร พร้อมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่

น้อยกว่า 60 วัตต์ 
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2. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูนกเขียน หมู่ 7 ต.ท่าใหญ่ 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 75,000.- บาท   

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร แบบคู่ ยาว 

8 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

3. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยไก่เขี่ย บ้านภูนกเขียน 

หมู่ 7 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 75,000.- บาท   

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร แบบคู่ ยาว 

8 เมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

4. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีทอง 

หมู่ 5 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 91,000.- บาท   

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร แบบคู่ 2 

จุด รวมจ านวนเป็น 28 ท่อน และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.40 เมตร 4 จุด รวมจ านวนเป็น 28 ท่อน ตามแบบ อบต.ก าหนด 

5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหอประปาชุมชน บ้านโนนศรี

ทอง หมู่ 5 ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 67,000.- บาท 

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พืน้ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 112 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ก าหนด 

6. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหอประปาชุมชน บ้าน

โนนศรทีอง หมู่ 5 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ตั้งไว้ 79,000.- บาท   

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 83 

เมตร พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.ก าหนด 

7. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสง่า 

หมู่ 4 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ตั้งไว้ 12,000.- บาท   

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

รวมการจ่ายเงินสะสม จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 849,000.- บาท   

(-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ในการพิจารณาจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 7 โครงการ ด้วยเหตุนี้ คณะ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ

เบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณา

อนุมัติตอ่ไป  

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 

หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ

กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่

จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืตามที่กฎหมายก าหนด เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถอื 

   โกสติ บุญเสนา 

   (นายโกสิต บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชกิท่านใดสงสัยหรอืเพิ่มเติมอะไรอีกหรอืไม ่

นายก อบต. ประเด็น ม.7 เดิมมีท าบล็อกคอนเวิร์ส พอลงไปดูพื้นที่แล้วสามารถวางท่อได้และ

ประหยัดงบประมาณได้ ส่วนการวางท่อ ม.4 อยู่บนที่นายอุดม เนื่องแก้ว 

นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 เรื่องไฟโซล่าเซลล์ยังต้องการอยู่เพราะมีหลายจุด 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้อนุมัติการพิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 849,000.- บาท   

(-แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ทา่น 

4.2 เรี่องการขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพื่อขอ

อนุญาตใช้ที่ดนิเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตต าบลท่าใหญ่ 

นายก อบต. อ าเภอหนองบัวแดงหลายพืน้ที่อยู่ในพื้นที่ป่า ส่วนใหญก็่จะต้องขออนุญาตเจ้าของ

พืน้ที่ก่อนที่จะด าเนินการได้ ซ่ึงโครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์

ของบ้านโนนศรสีง่า ม.4 ที่ได้รับงบประมาณจาก อบจ. งบประมาณ 2,000,000.- 

บาท ก็เป็นแบบเดียวกัน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ

อื่นๆ ในเขตต าบลท่าใหญ่ ขอให้ยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 ทา่น 
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ระเบียบวาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 ฝากคณะบริหารพิจารณาโครงการให้ได้ทุกหมูบ่้าน 

นางสาวกัลยา ประจ าเมือง ส.อบต. ม.7 ขอบคุณฝ่ายบริหารโครงการแอสฟัลต์คอนกรีต และฝากเรื่องไฟ

แสงจันทร์ดับอยากให้เร่งซ่อม และอยากได้รถขุดตีนตะขาบไปขุดลอกสระ

สาธารณะ 

นายเสาร์ เต้หนองเป็ด ส.อบต. ม.1 ฝากฝา่ยบริหารเรื่องเด็กดอ้ยโอกาส ม.1 อยากให้ลงไปดูพืน้ที่และ

อยากให้เรง่ซ่อมไฟฟา้แสงจนัทร์เพราะดับนานแลว้ และอยากให้รับชา่งไฟเพื่อมา

ท าหนา้ที่โดยตรงในการซ่อมไฟ เพื่อจะได้รวดเร็วขึ้น 

นางนวลจันทร์ อินกลาง ส.อบต. ม.8 ขอบคุณท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารที่ได้ผ่านโครงการแอสฟัลต์

คอนกรีต แตย่ังขาดท่อเพื่อไปใส่ถนนที่พังเพราะน้ าเซาะ ฝากฝ่ายบริหารพิจารณา

ด้วยค่ะ และเรียนเชิญท่านนายก คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกร่วมงานบวชลูก

ชายค่ะ 

นายประพันธ ์ปาทา -  ก านันต าบลท่าใหญ่ เชญิท่านสมาชิกร่วมกิจกรรมท่าใหญ่พัฒนาผาสุก วันที่ 21 

พฤษภาคม 2567 ที่บ้านโนนสะอาด ม.3 

 -  ฝากติดตามเรื่องวิทยุสื่อสารที่ขอความอนุเคราะห์มาแล้ว แตย่ังไม่ได้เลย 

 -  เรื่องการท า ตอบ ของหน่วยงานในต าบลและเรื่องหอกระจายข่าว อยากให้มี

งบประมาณซ่อมแซมหรือท าใหม่ เพราะ ม.3 หอกระจายข่าวช ารุดมาก ขึ้นไป

ข้างบนไม่ได้เลย 

นายประมงค์ สีพลเลห่์ ส.อบต. ม.4 ขอบคุณสมาชิกและผูบ้ริหารที่ด าเนินการโครงการแอสฟัลต์คอนกรีต 

เหลือโครงการลงหินคลุก 1 โครงการ อยากให้เรง่ด าเนนิการ 

นายเตรยีม แสนประกอบ ส.อบต. ม.11 ขอบคุณท่านก านันต าบลที่เป็นห่วงสมาชิก อยากให้รูบ้ทบาทหน้าที่

ในการท างานรว่มกันของท้องถ่ินท้องที่ 

นายธนดล โควินทะสูตร รองนายก อบต. - เรื่องรถขุดดินให้ ม.7 ท าหนังสือเข้ามาเลย ส่วนท่อของ ม.8 จะ

เร่งด าเนินการให ้

 -  เรื่องหอกระจายข่าวอยากให้เอามาไว้ที่ศาลาประชาคมหมู่บา้น เพราะบางบ้าน

เอาไว้ที่บา้นผู้ใหญ่บา้น 

นายเสาร์ เต้หนองเป็ด  ส.อบต. ม.1 ขอบคุณคณะบริหารและท่านสมาชิกที่ไปร่วมงานฌาปนกิจ แม่ตุ้ม   

จันทะโสม 

ประธานสภาฯ ฝากเรื่องห้องน้ าศูนย์เด็กเล็ก น้ าเอ่อ ล้างไม่ลง และฝากผู้บริหารลงไปดูพื้นที่ถนน

กับตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กเป็นที่ต่างระดับ อยากให้เทคอนกรีตให้เรียบร้อย   

เพราะกลัวเป็นอันตรายกับเด็กๆ และคุณคร ู

นายประพันธ์ ปาทา ก านันต าบลท่าใหญ่ ฝากท่านสมาชิกให้ช่วยกระตุ้นผู้ใหญ่บ้าน เพราะบางบ้านยัง

ไม่ขยับขับเคลื่อนในการพัฒนาหมู่บ้าน 
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นายเสาร์ เต้หนองเป็ด  ส.อบต. ม.1 ขอบคุณผู้บริหารที่อนุมัติงบประมาณ เพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านที่

ประสบวาตภัย และฝากเรื่องถังประปาโรงเรียนที่ช ารุดด้วยครับ 

นายสัมฤทธิ์ จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เมื่อมีผู้เสนอปิดประชุม กระผม

ขอผูร้ับรอง 2 ท่านครับ 

ผูร้ับรอง 1.  นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 

 2.  นายประมงค์  สีพลเล่ห์ ส.อบต. ม.4 

ประธานสภาฯ ขอนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ใส่ชุดสีกากี 

นายสมาน หงษ์ค าดี  รองประธานสภา อบต. ฝากท่านสมาชิกให้ตรงต่อเวลาและเรื่องการร่วมกิจกรรม

ต่างๆ อยากเห็นความพร้อมเพรียงของสมาชิกทุกท่านครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรอืไม่ ในเมื่อไม่มี เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว และ

มีผู้เสนอปิดประชุม มีผู้รับรองแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและ

ผู้เข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ปิดประชุมเวลา   เวลา 17.00 น. 

 

ลงชื่อ     คมสันต์   นาสมพงษ ์    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม  

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

 

       ลงชื่อ     สมาน   หงส์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงส์ค าดี) 

        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ   เสาร ์ เตห้นองเป็ด   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร ์ เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงชื่อ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และมีมติรับรองการประชุม

คราวที่แล้ว การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  

พ.ศ. 2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

 

ลงชื่อ   สมใจ   ดาหนองเปด็    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

         (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทา่ใหญ่ 

 


